

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107547000745

63/1 ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000
โทรสาร 0 2245 1435

www.mcot.net



ประกาศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ที่ 1 / 2568

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.....

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ตระหนักถึงภารกิจการเป็นสื่อสารมวลชนของประเทศ ด้วยการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระประโยชน์ ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่องค์กรยึดถือเสมือนกับการเป็นหุ้นส่วนของสังคมไทย พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในทุก ๆ สถานการณ์ ดังนั้น ในฐานะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ จึงขอแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน และจะนำพาให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบต่ออย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. การมีเจตจำนงในการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดหลักคุณธรรม
2. การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยขีดความสามารถ และความมีประสิทธิภาพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ (Responsibility) ตลอดจนไม่ใช่ตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ผู้อื่น หรือแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน
3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความยุติธรรมที่สามารถอธิบายได้ (Equitable Treatment)

/4. ปฏิบัติ...

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ.อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/vir > บริษัทฯ ภิบาล > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วน และถูกต้อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการดำเนินงานตลอดจนบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ (Transparency of Information Disclosure) ในกรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษต่อผู้ที่กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง

5. มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ด้วยการปฏิบัติงานเชิงรุก มีแนวคิดเชิงบวก และมีจิตใจพร้อมบริการ โดยมูลค่าที่เพิ่มนั้นเป็นผลลัพธ์ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกด้าน (Value Creation)

6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบธุรกิจ (Ethics) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการสื่อสารให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างเปิดเผย รวดเร็ว และถูกต้อง

7. ถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลองค์กรอิสระ และหน่วยงานกำกับดูแล ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

8. ร่วมกันสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Integrity Culture) เร่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต เกรงกลัวต่อการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม มีจิตสาธารณะ กระทั่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2568



(นายผาดิยทุทใจสว่าง)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)